

## HƯỚNG DẪN

### Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong tổ chức Công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2020 như sau.

#### I. Mục đích yêu cầu

Định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội về nhận thức và hành động, đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước vào cuộc sống.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc; giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; những thành tựu to lớn của đất nước qua từng thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng cố lòng tin của CNVCLĐ với Đảng, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh; cùng với Nhân dân và toàn xã hội vun đắp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua lao động, học tập, rèn luyện bản thân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát nội dung, mục tiêu Nghị quyết của Đảng, chức năng, nhiệm vụ tổ chức Công đoàn; định hướng của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp, xây dựng chương trình công tác phù hợp, có trọng tâm, sát thực tế, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

#### II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2020

1- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động các chủ trương, chính sách Đảng; pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị; các chỉ đạo của tổ chức công đoàn, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS), đặc biệt là cán bộ CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

2- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, ngành, địa phương<sup>1</sup>, đảm bảo thiết thực, trang trọng, tiết kiệm...; qua đó nâng cao

<sup>1</sup> - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2020); tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 52 năm tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968-2020; 45 giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975-30/4/2020) và 134 năm Quốc tế Lao

tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức công dân, phát huy truyền thống vẻ vang dân tộc, truyền thống giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3- Tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó kịp thời thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong các văn kiện đại hội, trọng tâm vào những quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ Công đoàn xuất sắc, đoàn viên Công đoàn ưu tú; chú trọng phát hiện, giới thiệu cán bộ, đoàn viên có đủ điều kiện tham gia cấp ủy.

4- Công đoàn các cấp hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Có tiêu chí cụ thể gắn với việc xây dựng người lao động mới với cuộc vận động “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cán bộ, công chức; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong viên chức ngành giáo dục; “Nâng cao ý thức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử” trong viên chức ngành y tế. Quán triệt học tập Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5- Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong CNVCLĐ lần thứ X. Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tuyên thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum và các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của tỉnh.

6- Tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tổ chức khoa học, đồng bộ công tác dư luận xã hội ở các cấp công đoàn để thường xuyên, kịp thời, chuẩn xác trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Thường xuyên quan tâm, đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm vào những điểm mới trong Bộ Luật lao động sửa đổi.

---

động 1/5, gắn với “Tháng Công nhân” năm 2020” và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (tháng 5); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm CM Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (25/9/1930-25/9/2020); 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2020); kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); kỷ niệm quốc tế phụ nữ 8/3; 20/10....

7- Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị và nhu cầu xã hội theo Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2780/KH-UBND, ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

8- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phong trào, thi đua lập thành tích trong dịp Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2029-28/7/2020); tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội công đoàn thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tại địa phương, đơn vị trong năm 2020.

9- Đẩy mạnh công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng<sup>2</sup>, gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng với đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chú ý những vấn đề dễ bị lợi dụng như, chính sách dân tộc, tôn giáo; tự do báo chí, Mạng Internet... làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trước những vấn đề của cuộc sống xã hội; kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp góp phần định hướng dư luận xã hội nói chung, trong CNVCLĐ nói riêng theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước<sup>3</sup>.

10- Tổ chức và tham gia cùng các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giám sát trong việc sắp xếp lại lao động dôi dư, tinh giản bộ máy, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động<sup>4</sup>. Phát hiện những đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; chú trọng công tác phát triển Đảng viên, đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đã đề ra.

11- Tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”. Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà văn hóa Lao động tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ.

<sup>2</sup>. Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tại Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 25/11/2013 về “tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

<sup>3</sup>. Thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

<sup>4</sup>. Theo tinh thần các Nghị quyết TW6, khóa XII của Đảng.

12- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật<sup>5</sup> và kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ, công tác dân số KHHGD, các hoạt động về bình đẳng giới gắn với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức có hiệu quả các hoạt động nữ công tại cơ quan, đơn vị cũng như các hoạt động giao lưu, kết nghĩa; thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình hạnh phúc.

13. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống báo chí của tổ chức công đoàn<sup>6</sup>. Đổi mới hình thức, nội dung công tác định hướng, công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng thông tin tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn CNVCLĐ.

14. Tham gia có hiệu quả công tác Hậu phương - Quân đội theo chương trình phối hợp, kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn của tỉnh; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới; tuyên truyền các hiệp định phân giới cắm mốc biên giới quốc gia với hai nước bạn Lào, Campuchia.

### **III- Nhiệm vụ trong quý về hoạt động tuyên giáo công đoàn.**

#### **Quý 1/2020**

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ nhân kỷ niệm: 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2020) gắn với kỷ niệm 79 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2020); 52 năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); 45 năm giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2020). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp.

- Huy động mọi nguồn lực trong xã hội, kết hợp với chủ doanh nghiệp, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ thông qua chương trình “Tết sum vầy 2020” nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý 2020; nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, người lao động trước trong và sau Tết Nguyên đán.

- Chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy

<sup>5</sup> Nội dung yêu cầu bám sát Kế hoạch số 50/KH-LĐLĐ, ngày 4/10/2017 của LĐLĐ tỉnh về Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ giai đoạn 2017-2021.

<sup>6</sup> Tiếp tục triển khai, tổ chức sử dụng có hiệu quả việc mua, sử dụng Báo Lao động; Tạp chí Lao động và Công đoàn; Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TLĐ, ngày 6/01/2014 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn”; Yêu cầu các cấp Công đoàn, cán bộ Công đoàn chuyên trách phải có trách nhiệm viết tin, bài gửi về đăng tải trên Trang TTĐT, ít nhất mỗi quý, Chủ tịch, phó Chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở phải có 01 tin và 01 bài phản ánh hoạt động công đoàn đảm bảo chất lượng để đăng tải. BTV LĐLĐ tỉnh coi đây là một tiêu chí đánh giá cán bộ trong năm.

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Đôn đốc, kiểm tra và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc mua và sử dụng Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn; đăng ký xây dựng, đề nghị công nhận “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020.

### **Quý 2/2020**

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975-30/4/2020) và 134 năm Quốc tế Lao động 01/5, gắn với “Tháng Công nhân 2020”; Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ IV năm 2020; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) gắn với sự kiện 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020); tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 và các hoạt động chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2020 gắn với “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ IV năm 2020” theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp.

### **Quý 3/2020**

- Tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đa dạng hóa các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020), khẳng định các thành quả quan trọng và tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tiến hành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong đoàn viên, CNVCLĐ nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020), chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh ; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7).

### **Quý 4/2020**

- Tổ chức tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong Khu công nghiệp-khu kinh tế tỉnh để có những giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trên Internet, mạng xã hội.

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (25/9/1930-25/9/2020); 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-

19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020); Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2020). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

#### IV. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ nội dung hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp, công đoàn các cấp có trách nhiệm triển khai đến đoàn viên, người lao động biết, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

- Những vấn đề mới, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, LĐLĐ tỉnh sẽ kịp thời hướng dẫn, bổ sung đảm bảo tính liên tục, thường xuyên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cần giữ mối liên hệ thường xuyên với ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh để kịp thời trao đổi những vấn đề cần tháo gỡ.

- Kết thúc các đợt hoạt động có tính tập trung, cao điểm chào mừng các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm v.v. các đơn vị phải tổng hợp báo cáo nhanh kết quả đạt được (có số liệu cụ thể) gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn.

- Định kỳ 6 tháng, một năm (Báo cáo 6 tháng chậm nhất ngày 20/6; một năm chậm nhất ngày 20/11) công đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Tuyên giáo công đoàn theo quy định về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo- Nữ công và gửi file dữ liệu về địa chỉ: [tgnckontum@gmail.com](mailto:tgnckontum@gmail.com)) để tổng hợp, báo cáo; nội dung báo cáo yêu cầu ngắn gọn, có số liệu cụ thể từng nhiệm vụ, kết quả đạt được.

Để đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ trong tình hình mới, yêu cầu công đoàn các cấp báo cáo cấp Ủy đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị trong ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai đến đoàn viên, CNVCLĐ tạo sự đồng thuận và hiệu quả. Góp phần thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền, giáo dục của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn./.

#### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; } (B/cáo).
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; } (P/hợp).
- Đăng tải trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh;
- Công đoàn các cấp (thực hiện);
- Lưu VT; TG-NC;

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ích Dàng